

(สำเนา)

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายยงยุทธ ดีคำวงศ์	ประธานสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ยงยุทธ ดีคำวงศ์	
๒	นายกันหา ณะวงค์	รองประธานสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	กันหา ณะวงค์	
๓	นายไชยรัตน์ ตีอินคำ	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ไชยรัตน์ ตีอินคำ	
๔	นายพัฒน์ คำนัฐิ	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	พัฒน์ คำนัฐิ	
๕	นางสุภาพ ใจจันทร์	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สุภาพ ใจจันทร์	
๖	นายสันต์ ศรีสีดา	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สันต์ ศรีสีดา	
๗	นายสุชาติ ดีสุดหล้า	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สุชาติ ดีสุดหล้า	
๘	นางขันทอง ดีพิชัย	สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ขันทอง ดีพิชัย	

ผู้ไม่มาประชุม ผู้ขาดประชุม ผู้ลาประชุม ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา	ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.น้ำเกี๋ยน	ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา	
๒	นายผ่อง มหาวงศนันท์	กำนันตำบลน้ำเกี๋ยน	ผ่อง มหาวงศนันท์	
๓	นายจิตติกร ลำทะสอน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑	จิตติกร ลำทะสอน	
๔	นายต่อม คุณะยศ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒	ต่อม คุณะยศ	
๕	นายปรีชา ดีสม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔	ปรีชา ดีสม	
๖	นายสมบุญ ศรีสีดา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	สมบุญ ศรีสีดา	
๗	นายอดิศร ศรีจันทร์ดี	ผอ.กองช่าง	อดิศร ศรีจันทร์ดี	
๘	นางสุวลักษณ์ สนทิม	ผอ.กองคลัง	สุวลักษณ์ สนทิม	
๙	นางธัญชนก ศรีทองสุข	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	ธัญชนก ศรีทองสุข	
๑๐	ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใส	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน	สิทธิเดช ดีสีใส	
๑๑	นางอมรรัตน์ ดีปินตา	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	อมรรัตน์ ดีปินตา	
๑๒	นางสุภาพร ชิมวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สุภาพร ชิมวงศ์	
๑๓	นายศาสตรา สิ้นันตา	ผอ.กองการศึกษาฯ	ศาสตรา สิ้นันตา	
๑๔	นายโยธิน ดีปินตา	นักจัดการงานช่าง	โยธิน ดีปินตา	
๑๕	นายศรรัก รินทร์รัชต์	นักวิชาการพัสดุ	ศรรัก รินทร์รัชต์	
๑๖	นางอัญชลี ปันทา	นักวิชาการเงินและบัญชี	อัญชลี ปันทา	

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๒

วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้วเลขานุการสภาได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว ได้เชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมและเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนดำเนินการประชุมต่อไป

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ในครั้งนี้มีเรื่องที่จะพิจารณาหลักๆ เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ และเรื่องอื่นๆจะได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประธานสภา ให้เลขานุการสภาแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและได้สอบถามที่ประชุมตามที่เลขานุการสภาได้แจ้งรายละเอียดรายงานการประชุมจากที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้ว และได้ปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน มีท่านใดพบข้อขัดตกบกพร่องในการบันทึกหรือมีการบันทึกนอกเหนือจากที่ได้ประชุมมาหรือจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีท่านใดเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ โดยลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้น

ที่ประชุม -มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียง

-มีมติไม่รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง - คะแนนเสียง

-งดออกเสียง - คะแนนเสียง

ประธานสภา ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง และสอบถามว่าในรายงานการประชุมดังกล่าวมีข้อความตอนใดหรือคำใดๆ ประโยคใดที่ไม่สมควรจะเปิดเผย หรือให้มีการโฆษณาประกาศ ให้ประชาชนทราบก็ขอให้สมาชิกสภาได้แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบให้เปิดเผยโฆษณาได้หรือไม่ โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้น

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียง

-มีมติไม่เห็นชอบ - คะแนนเสียง

-งดออกเสียง - คะแนนเสียง

ประธานสภา ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งว่าคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๗ คะแนนเสียงเนื่องจากมีสมาชิกสภาได้ลาประชุมจำนวน ๑ ท่าน และได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมเป็นหลักฐานและเข้าสู่วาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.../

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

๓.๑ ญัตติเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติและวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

ประธานสภา

แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในชั้นแปรญัตติ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ้นได้พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจะได้เสนอคำแปรญัตติที่เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น ก่อนที่จะให้ที่ประชุมได้พิจารณาในชั้นแปรญัตติ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป

ที่ประชุม

นายกัณฑ์ ณะวงศ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯได้แจ้งต่อท่านประธานสภาฯ และที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หลังจากที่ประชุมได้พิจารณารับหลักการแล้ว ขอเรียนว่า คณะกรรมการแปรญัตติฯได้มีการพิจารณาโดยละเอียดทุกหัวข้อในเบื้องต้นยังไม่พบข้อบกพร่อง ในตลอดระยะเวลาที่มีการพิจารณาได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา ปรากฏว่าในระหว่างที่มีการพิจารณานั้นไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใด คณะกรรมการพิจารณาโดยละเอียดแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการโดยไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอสงวนความเห็นและขอสงวนคำแปรญัตติแต่อย่างใดจึงได้นำเรียนต่อท่านประธานสภาฯทราบส่วนหนึ่งแล้วเพื่อดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

ประธานสภา

กล่าวขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน สมาชิกสภาฯ และแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ้น ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มาเพื่อใช้ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้มีมติให้คงร่างเดิมตั้งรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามลำดับหัวข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่นหากไม่มีมติเป็นอย่างอื่นประธานสภาฯก็สามารถนำร่างข้อบัญญัติเข้าพิจารณาในระเบียบวาระที่สามได้ และได้สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สามชั้นลงมติต่อไป

วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

ประธานสภา

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ว่าที่ประชุมจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ้นหรือไม่โดยจะไม่มีการอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอันสมควร เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอให้มีการอภิปรายจึงตรวจนับองค์ประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว

จึงให้ที่ประชุม.../

จึงให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนหรือไม่ โดยลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพื้นศีรษะ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ด้วยคะแนนเสียง ๘ คะแนนเสียง
-มีมติไม่เห็นชอบ - คะแนนเสียง
-งดออกเสียง - คะแนนเสียง

ประธานสภา

ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่าคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๘ คะแนนเสียง จะได้นำเสนอร่างข้อบัญญัตินี้ให้ท่านนายอำเภอภูเพียงพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ การพิจารณาโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

ประธานสภา

แจ้งที่ประชุมทราบว่าทางผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติเพื่อให้สภาได้พิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

ส.ต.อ.เสถียร สายอุทธา
(ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.น้ำเกี๋ยน)

กล่าวต่อท่านประธานสภาและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องมีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ ซึ่งจะต้องอาศัยอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้นจึงขออนุญาตต่อท่านประธานสภาขอให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนักวิชาการพัสดุเป็นผู้เสนอรายละเอียดแทน

ประธานสภา

อนุญาตให้ดำเนินการได้

นางธัญชนก ศรีทองสุข
(หัวหน้าสำนักปลัดฯ)

แจ้งรายละเอียดรายการที่จะเสนอขอโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณดังนี้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบเงินอุดหนุน

๑.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเพียง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเพียง ตามโครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/วันพ่อแห่งชาติ/๕ ธันวาคม ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตามหนังสือที่ นน๑๕๑๘.๑/ว๒๘๙ ลว ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้า ๑๐๘ ลำดับที่ ๑๖ มีงบประมาณก่อนการโอน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เสนอขอโอนลดในครั้งนี้ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

๒.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเพียง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเพียง ตามโครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตามหนังสือที่ นน๑๕๑๘.๑/ว๒๘๙ ลว ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้า ๑๐๙ ลำดับที่ ๑๙ มีงบประมาณก่อนการโอน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เสนอขอโอนลดในครั้งนี้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.อุดหนุนที่ทำการ.../

๓. อดุทหนุญที่ทำการปกครองอำเภอภูเพียง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุทหนุญ ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุทหนุญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตามหนังสือที่ นน๑๕๑๘.๑/ว๒๘๙ ลว ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้า ๑๐๙ ลำดับที่ ๑๘ มีงบประมาณก่อนการโอนจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เสนอขอโอนลดในครั้งนี้อย่างนี้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

๑.โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการขยะให้กับประชาชนตำบลน้ำเกีฮัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/ ตามหนังสือที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้า ๑๑๔ ลำดับที่ ๑ มีงบประมาณก่อนการโอน จำนวน ๓๘๐ บาท เสนอขอโอนลดในครั้งนี้อย่างนี้ จำนวน ๓๐๐ บาท

รวมงบประมาณที่เสนอขอโอนลดในครั้งนี้อย่างนี้ จำนวน ๒๕,๓๐๐ บาท

เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งเพิ่มไว้จำนวน ๒๕,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องรวมค่าติดตั้ง รวมงบประมาณ ๒๕,๓๐๐ บาท

นายศรรัก รินทร์รัชต์
นักวิชาการพัสดุ

กล่าวกับประธานสภาและที่ประชุมว่าเนื่องจากมีความจำเป็นที่จะนำเครื่องปรับอากาศไปติดตั้งในอาคารด้านหลังสำนักงานพร้อมจะซื้อวัสดุมาและจะขอปรับปรุงติดตั้งช่องหน้าต่างระบายอากาศเนื่องจากเป็นผนังที่บวมเสียดรื้อเรียบร้อยแล้วงานพัสดุจะไปปฏิบัติงานในท้องถิ่น เพื่อลดความแออัดในห้องใหญ่เป็นการป้องกันเรื่องการระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ หรือโควิด-๑๙ อีกทางหนึ่ง

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่หากมีก็ขอเชิญได้

-นายกันหา ธนะวงศ์ สมาชิกสภา กล่าวกับประธานและที่ประชุมว่าในห้องปัจจุบันคับแคบหากจะมีการแยกออกไปบางส่วนก็คงไม่มีปัญหาอะไรการมาติดต่อราชการก็คงไม่กระทบอะไรเพราะอยู่ใกล้กัน แต่อีกความเห็นหนึ่งก็อยากให้อยู่รวมกันก็จะดูอบอุ่นดี

ประธานสภาฯ

-นายสุชาติ ดีสุดหล้า สมาชิกสภา กล่าวกับประธานและที่ประชุมว่าในส่วนตัวแล้วก็เห็นด้วยห้องเดิมคนค่อนข้างแออัดจะได้ไม่แออัดเกินไป

สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มี จึงได้ตรวจนับองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบแล้ว จึงขอให้ลงมติว่าจะเห็นชอบตามที่เสนอมาหรือไม่ โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือขึ้นพื้นศีรษะ

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๘ คะแนนเสียง

-มีมติไม่เห็นชอบ - คะแนนเสียง

-งดออกเสียง - คะแนนเสียง

ประธานสภาฯ.../

ประธานสภาฯ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่าจะคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์และเข้าสู่การพิจารณาในวาระต่อไป

๔.๒ กิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ ที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ไม่มีเรื่องที่จะพิจารณา
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ เรื่องจากส่วนราชการอื่นและเรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะเป็นเรื่องจากส่วนราชการต่างๆหรือเรื่องอื่นๆหากหน่วยงานหรือ
ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็ขอเชิญ

นางสุวลักษณ์ สนมิม (ผู้อำนวยการกองคลัง) กล่าวกับประธานสภาและแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำเกียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณด้านรายรับที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามที่ได้ตั้ง
รับไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นับจนถึงวันที่รายงานนี้
รายได้ยังเข้ามาไม่ครบตามจำนวนที่ประมาณการไว้ ยังขาดอีกประมาณสามล้านเก้าแสนกว่าบาท
ยังคงเหลือห้วงระยะเวลาอีกหนึ่งเดือนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานนั้นสามารถดำเนินการได้มี
งบประมาณเพียงพอ สำหรับงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายต่างๆที่ยังไม่จำเป็นก็ควรชะลอการดำเนินการ
ไว้ก่อน

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมมีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็ขอให้แจ้งได้
ในวาระนี้เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอจึงกล่าวขอบคุณทุกท่านและเชิญรับประทานอาหารกลางวัน
ด้วยกัน พร้อมกับกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.

การประชุมครั้งต่อไป ที่ประชุมไม่ได้กำหนด

ชั้นทอง ดิพิชัย ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางชั้นทอง ดิพิชัย)
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาฯ
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน ได้ตรวจรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ ดีคำวงศ์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

สำเนาถูกต้อง

(นางชั้นทอง ดิพิชัย)
เลขานุการสภา อบต.น้ำเกียน